

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผล

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

5.1.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 สถานภาพการสมรส สมรสอยู่ด้วยกัน จำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 มีระดับการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาท จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ความเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5

5.1.2 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.26$, $S.D = 0.742$) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ เรื่องสถานที่สะอาด เหมาะสม ($\bar{X} = 4.45$, $S.D = 0.687$) รองลงมาได้แก่ เรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ($\bar{X} = 4.42$, $S.D = 0.085$) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่า ($\bar{X} = 4.32$, $S.D = 0.693$) ตามลำดับ

5.1.3 สภาพทั่วไปความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามเพศ พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีเพียง เรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดีเพียงใด และเรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหา ที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด เท่านั้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเรื่องท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด เรื่องการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหมาะสม/ สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน เรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหของชุมชนท่านเพียงใด เรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด เรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดีเพียงใด เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหของชุมชนดีเพียงใด เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาใหม่ ๆ ด้วยตนเองเพียงใด เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านเพียงใดโครงการชุมชนท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด เรื่องสถานที่สะอาด มีความเหมาะสม เรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 มีเพียงเรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเหมาะสมเพียงใด เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรื่องทำนุและเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เท่านั้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Tukey

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอายุ เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำนุและเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี จะมีความคิดเห็นในเรื่อง จากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำนุและเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ มากขึ้นเพียงใด แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ปี จะมีความคิดเห็นในเรื่อง จากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำนุและเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ มากขึ้นเพียงใด แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ปีและที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีความคิดเห็นในเรื่อง จากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำนุและเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ มากขึ้นเพียงใดแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปีและที่มีอายุ 51-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอายุ เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 51-60 ปี จะมีความคิดเห็นในเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีความคิดเห็นในเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตกรรมี้ แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 51-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ จำแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ เรื่องท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ ว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด เรื่องการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ เหมาะสม/สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน เรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด เรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด เรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของที่มีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ ได้ดีเพียงใด เรื่องเจ้าหน้าที่ของที่มีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ ได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด เรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ มีความเหมาะสมเพียงใด เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว ชาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านเพียงใด เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้ เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด เรื่องท่านมีความพึงพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมี้เพียงใด เรื่องสถานที่สะอาด มีความเหมาะสม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีเพียงเรื่อง เจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด และเรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Tukey

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของสถานภาพการสมรส เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสจะมีความคิดเห็นในเรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใดแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีที่มีสถานภาพหม้าย/คู่สมรสเสียชีวิตและผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหม้ายจะมีความคิดเห็นในเรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใดแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีที่มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของสถานภาพการสมรส เรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสจะมีความคิดเห็นในเรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีที่มีสถานภาพหย่าร้าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหย่าร้างจะมีความคิดเห็นในเรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน และสถานภาพหม้าย/คู่สมรสเสียชีวิตผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหม้ายจะมีความคิดเห็นในเรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหย่าร้าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็น ของสภาพความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องในภาพรวมแล้ว ท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด พบว่าเรื่องท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญา

ตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Tukey

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหมาะสม/สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน พบว่าเรื่องการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเหมาะสม/สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. และปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบ ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด พบว่าเรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. และที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. และจบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 และที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด พบว่าเรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. และที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของทีมระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดีเพียงใด พบว่าเรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของทีมระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดีเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด พบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 และอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. และที่จบอนุปริญญา/ ปวส. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่าง

จากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องเจ้าหน้าที่ของที่มีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของชาวบ้านภายใต้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าเจ้าหน้าที่ของที่มีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการำงานของชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น และที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น และที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด พบว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น และที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น และที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเหมาะสมเพียงใด พบว่าเรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเหมาะสมเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. ที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น พบว่าเรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ตอบแบบสอบถามอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด พบว่าหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. และที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอนุปริญญา/ ปวส. ตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด พบว่าเรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด พบว่าเรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด พบว่าเรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ด้วยตนเองเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด

เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรีและอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด พบว่าเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนต้น จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. และที่จบอนุปริญญา/ ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องสถานที่สะอาด มีความเหมาะสม พบว่าเรื่องสถานที่สะอาด มีความเหมาะสม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุด เรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่าเรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ ปวช. จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบอื่น ๆ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จบอนุปริญญา/ ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรื่องในภาพรวมแล้ว ท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด เรื่องการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหมาะสม/สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชนเรื่อง ความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด เรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด เรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดีเพียงใด เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการำงานของชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด เรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีความเหมาะสมเพียงใด เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ

ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีเพียงเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด สถานที่สะอาด มีความเหมาะสม มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เท่านั้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Tukey

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องในภาพรวมแล้ว ท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด พบว่าเรื่องในภาพรวมแล้ว ท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหมาะสม/สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน พบว่าเรื่องการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหมาะสม/สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด พบว่าเรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด พบว่าเรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องในเวทีประชาคมเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดีเพียงใด พบว่าเรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้ดีเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด พบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพค้าขาย จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการำงานของชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการำงานของชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด พบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเหมาะสมเพียงใด พบว่าเรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเหมาะสมเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพค้าขาย จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่เพียงใดมากขึ้น พบว่าเรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับราชการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด พบว่าเรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด พบว่าเรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด พบว่าเรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด พบว่าเรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้างทั่วไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพราชการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมียุทธศาสตร์ให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของอาชีพ เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ของท่านเพียงใด พบว่าเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตอบโจทย์ ปัญหาความต้องการของผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ เกษตรกร จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามรายได้ พบว่า มีเพียงเรื่องท่านมีความพึงพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพียงใด สถานที่สะอาด มีความเหมาะสม เท่านั้นที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธี Tukey

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องในภาพรวมแล้ว ท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ ชาวบ้านตรงจุดเพียงใด พบว่า เรื่องในภาพรวมแล้ว ท่านพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีว่าได้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตรงจุดเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องการจัดกิจกรรม เวทีประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเหมาะสม/ สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน พบว่า เรื่องการจัดกิจกรรมเวที ประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเหมาะสม/ สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องความรู้และข้อมูล ข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนว ทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด พบว่า เรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตาม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของ ชุมชนท่านเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่าง จากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท และรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบ แบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี รายได้ ต่ำกว่า 2,500 บาท และรายได้ 2,501-5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า

12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ต่ำกว่า 2,500 บาท และรายได้ 2,501-5,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด พบว่า เรื่องงบประมาณของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องในเวทีประชาคมเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้ดีเพียงใด พบว่า เรื่องในเวทีประชาคม เจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถชี้แจงให้คนในหมู่บ้านเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้ดีเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป รายได้ 10,001-12,500 บาทและรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 10,001-12,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ต่ำกว่า 2,500 บาท และมีรายได้ 2,501-5,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด พบว่า เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาทและมีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ต่ำกว่า 2,500 บาท และมีรายได้ 2,501-5,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการำงานของชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่า เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับตำบล

สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของชาวบ้าน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ต่ำกว่า 2,500 บาท ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท มีรายได้ 7,501-10,000 บาท มีรายได้ 10,001-12,500 บาท และมีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจ ในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด พบว่า เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเหมาะสมเพียงใด พบว่า เรื่องวิธีการตัดสินใจเลือกปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีความเหมาะสมเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน ประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น พบว่า เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน ประสบอยู่ เพียงใดมากขึ้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด พบว่า เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้

2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด พบว่า เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท มีรายได้ 10,001-12,500 บาท และมีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท และมีรายได้ 10,001-12,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท และที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด พบว่า เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท มีรายได้ 10,001-12,500 บาท และมีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท และที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด พบว่า เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ำกว่า 2,500 บาท ที่มีรายได้

2,501-5,000 บาท และที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พบว่า เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ำกว่า 2,500 บาท ที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท และที่มีรายได้ 7,501-10,000 บาท มีรายได้ 10,001-12,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด พบว่า เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท และที่มีรายได้มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ที่มีรายได้ 5,001-7,500 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของรายได้ เรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า เรื่องมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 2,501-5,000 บาท จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 12,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามความเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่า มีเพียงเรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านเพียงใด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีผลคุ้มค่าเพียงใด ท่านมีความพึงพอใจในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพียงใด สถานที่สะอาด มีความเหมาะสม มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Tukey

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องการจัดกิจกรรมเวที ประชาคมและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเหมาะสม/ สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน พบว่า ผู้ประกอบการ จะมีความคิดเห็น ต่างกันกับประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จะมีความคิดเห็น ต่างกันกับประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องความรู้และข้อมูล ข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนว ทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด พบว่า ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มี ความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ นัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องงบประมาณของ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการนำไปใช้เพื่อ พัฒนาหมู่บ้านของท่านเพียงใด พบว่าประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็น แตกต่างกันกับผู้ประกบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับ ตำบลสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเดิมเพียงใด ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องเจ้าหน้าที่ของทีมีระดับ ตำบลสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการำงานของ ชาวบ้านภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่า ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ต่าง ๆ ที่ทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้สนับสนุนให้ชุมชนรู้และเข้าใจในปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนดีเพียงใด พบว่าประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มี ความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ นัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องวิธีการตัดสินใจเลือก ปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะทำโครงการแก้ไขโดยใช้งบประมาณจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมเพียงใด พบว่าผู้ประกอบการ จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่านรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านประสบอยู่เพียงใดมากขึ้น พบว่า ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด พบว่าประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเพียงใด พบว่า ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องท่านและเพื่อนบ้านได้นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร่วมเวทีประชาคมแต่ละครั้งไปร่วมกันคิด และร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆด้วยตนเองเพียงใด พบว่าประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่กรณีเกิดความแตกต่างของ เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านคิดและทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พบว่าประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

5.2 อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย สถิติวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีเพียงข้อคำถาม เรื่องความรู้และข้อมูลข่าวสาร 10 เรื่อง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีส่วนช่วยให้ท่านเข้าใจ และเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่านเพียงใด เรื่องหลังจากมีการจัดเวทีประชาคมครั้งสุดท้ายแล้ว เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดมากขึ้นเพียงใด เรื่องการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีส่วนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมากขึ้นเพียงใด เรื่องคนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด และเรื่องสถานที่สะอาด มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ลักษณะวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอกระสัง ส่วนใหญ่มีความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว ส่งผลให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนเมื่อมีเรื่องอะไรก็สามารถปรึกษากันได้ง่าย ในเรื่องของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก็เช่นเดียวกัน ส่วนในข้ออื่น ๆ ยังคงต้องมีหน่วยงานเข้าไปดูแลและให้ความรู้และการสนับสนุนให้ดีขึ้น เพื่อให้การดำเนินการของประชาชนพัฒนามากขึ้น และให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจกับสินค้าพื้นบ้านและการท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัฐ วรรณ (2562) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจัยด้านเครือข่ายองค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปัจจัยด้านผู้นำชุมชนผู้นำควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการท่องเที่ยว ประชาชนควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เมื่อพิจารณาความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ภายในครอบครัวและความเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่า

ชาวบ้านที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นมีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ส่วนใหญ่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.1

ชาวบ้านที่มีอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นมีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุ และมีจำนวนมาก เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสินค้าและการท่องเที่ยวพื้นบ้านในชุมชนของตนเอง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสสินี สุวีรานนท์ (2551) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ดำเนินโครงการท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าโอท็อปพื้นบ้าน ไม่ต่างกัน

ชาวบ้านที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน จะมีความคิดเห็นมีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน ได้รับข่าวสารความรู้ที่เหมือนกัน จึงทำให้มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิษา สัจจธรรม (2560) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่งเสริมศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอลำลูกกา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอลำลูกกา จังหวัดสมุทรปราการ ลำดับแรกคือขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ในส่วนของอบต.ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชาวบ้านที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน จะมีความคิดเห็นมีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ชาวบ้านและผู้ประกอบการที่ระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน จะมีทัศนคติ ความคิดเห็นที่ได้เรียนรู้มามากน้อย ไม่เหมือนกัน มีความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสสินี สุวีรานนท์ (2551) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความคิดเห็นในเรื่องการท่องเที่ยวและชื่อของฝากพื้นบ้านที่แตกต่างกัน

ชาวบ้านที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความคิดเห็นมีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ประชาชนแต่ละอาชีพย่อมมีลักษณะรูปแบบและวิธีการต่างกันจึงมีผลให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชื่อและทัศนคติที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ คงสวัสดิ์ (2550) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน จะมีระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน

ชาวบ้านที่มีรายได้ภายในครอบครัวต่างกัน จะมีความคิดเห็นมีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แตกต่าง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ชาวบ้านที่มีรายสูงอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต่างจากชาวบ้านที่มีรายได้น้อยก็อาจจะต้องการรายได้เสริมจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ชัย นวลจันทร์ (2552) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่า ความพึงพอใจของชาวบ้านที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสินค้าโอท็อป จะมีความพึงพอใจต่างกัน

ชาวบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต่างกัน จะมีความคิดเห็นมีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ชาวบ้านที่มีหน้าที่และความเกี่ยวข้องต่างกัน จะมีความรู้ ทักษะความสามารถที่ต่างกัน โดยจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำให้มีความต้องการต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รพีพรรณ พงศ์อินทร์วงศ์ (2562) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยว นวัตวิถี กรณีศึกษาบ้านใหม่ ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าชุมชนหรือองค์กรที่มีผู้นำ ที่มีความรู้ความสามารถ การบริหารจัดการความขัดแย้งทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรักใคร่สามัคคีผู้นำจะต้องสร้างเครือข่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพราะองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายจึงจะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและดำเนินงาน ให้ประสบความสำเร็จได้ขณะเดียวกันผู้นำจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสิ่งสนับสนุน เพื่อให้การบริหารงานมีความรวดเร็ว

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ควรมีการจัดอบรมให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้มีแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านและสามารถเลือกซื้อสินค้าโอท็อปเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง

2) หน่วยงานภาครัฐ ควรเข้ามาจัดอบรมเกี่ยวกับสินค้า OTOP นวัตวิถี ให้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านการทำอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์

3) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ควรจัดหาตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านไปขายในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และชื่อเสียงให้กับชุมชนมากขึ้น และเป็นการโฆษณาสินค้า ชุมชนท่องเที่ยวไปในตัว

4) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ควรจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการในกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มคุณค่า เพิ่มเสน่ห์ให้กับสินค้า OTOP นำไปสู่การพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างจาก OTOP ที่มีอยู่ในชุมชนอื่น

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคั้งต่อไป

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงบริบทของชุมชนว่าภายในชุมชนมีความหลากหลายของสภาพความเป็นอยู่หรือไม่เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนให้ครบถ้วนตามความต้องการของคนในชุมชน

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

3. การศึกษาในครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างการศึกษาไปยังนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว เยี่ยมชม และซื้อสินค้าโอท็อป

4. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาขยายไปในหลาย ๆ ชุมชนเพื่อนำผลที่ได้ของแต่ละชุมชนมาเปรียบเทียบกัน